

Số: 4560/BCĐVNQ

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2023

V/v định hướng công tác tuyên truyền,
đấu tranh phản bác về nhân quyền
tháng 8/2023

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác về nhân quyền tại văn bản số 5770/VPTT-P6 ngày 09/8/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đề nghị các thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số công tác tuyên truyền tháng 8/2023 như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam, cụ thể:

(i) Tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền về các thành tựu bảo đảm quyền con người tại Việt Nam, đặc biệt các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, quyền của người dân tộc được bảo đảm qua những nỗ lực toàn diện của Đảng, Nhà nước. Phát hiện, phản bác các luận điệu tuyên truyền chống phá, kích động, phá rối an ninh, nhất là của nhóm đối tượng cực đoan, chống đối trong tôn giáo, dân tộc thiểu số lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền của người dân.

(ii) Tuyên truyền về việc xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP là nhằm duy trì, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh có xu hướng gia tăng của các loại tội phạm trên không gian mạng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dùng mạng xã hội khi đăng tải thông tin lên Internet. Việc lấy ý kiến rộng rãi của mọi công dân, cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng dự thảo đã bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và huy động trí tuệ của nhân dân trong việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

(iii) Đẩy mạnh tuyển bài viết vạch rõ bản chất phản động, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để vi phạm pháp luật của các đối tượng (Trương Văn Dũng, Đường Văn Thái, Dương Tuấn Ngọc,...), khẳng định việc bắt giữ, xử lý các đối tượng là bởi các hành vi vi phạm pháp luật, các điều khoản về xâm phạm an ninh quốc gia như điều 117, 331 BLHS. Lên án các thông tin, nhận xét phiến diện,

sai sự thật cũng như các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam của các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí như HRW, AI, RSF,... Qua đó phản đối những hoạt động cồng kềnh, hậu thuẫn của nước ngoài đối với các đối tượng này, khẳng định đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

(iv) Tăng cường tuyên bài viết đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu vu cáo Việt Nam đàn áp, vi phạm nhân quyền trong các báo cáo của EU, HRMI, HRF. Đồng thời, nhấn mạnh việc một số nước, tổ chức quốc tế đưa ra đánh giá thiếu khách quan là do tiếp cận với những nguồn tin không chính thống không đầy đủ và Việt Nam sẵn sàng hợp tác, trao đổi để làm rõ các vấn đề cùng quan tâm. Xây dựng hệ thống lập luận vững chắc, sẵn sàng đấu tranh, phản bác với việc các thế lực thù địch lợi dụng báo cáo trên để hạ thấp uy tín của Việt Nam, tuyên truyền xuyên tạc trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

(v) Đối với vụ tấn công vào trụ sở chính quyền 02 xã Ea Tiêu, Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk: Thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về vụ việc, định hướng dư luận tập trung, thống nhất theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW (Công văn số 5698 - CV/BTGTW ngày 21/6/2023).

2. Thường xuyên truy cập Trang Thông tin điện tử "www.nhanquyenvn.org" và 02 fanpage "Nhân quyền Việt Nam", "Tin tức vùng cao", Tạp chí Nhân quyền Việt Nam của Văn phòng Thường trực và chuyên mục "Nhân quyền cuộc sống" trên Tạp chí xây dựng Đảng và các tin, bài về nhân quyền trên Báo điện tử Vietnamnet và Vnexpress để tham khảo, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề liên quan dân chủ, nhân quyền.

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên; kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo định kỳ gửi về Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCDVNQ tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, VPTTBCD.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Đinh Hồng Nghiệp